


# เรียน ผู้แทนสื่อส่วนราชการ

ปีที่แล้ว กบข. เดินสายฝึกอาชีพให้กับสมาชิกมากกว่า 8,000 คน ทั่วประเทศ  
ผลสำเร็จคือ สมาชิกนำวิชาชีพที่ร่ำเรียน ลดรายจ่ายในครอบครัวอย่างเห็นผล

ปีนี้ กบข. เดินเกมรุก เน้นให้สมาชิกนำวิชาชีพ ช่วยเพิ่มรายได้อย่างจริงจัง  
**สินค้าดี ต้องมีที่ขาย “ตลาด หรือ ช่องทางจำหน่าย” จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด**

กบข. ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากร้าน ซีพี ฟู้ด มาร์เก็ต ที่ให้สิทธิจำหน่ายสินค้าของสมาชิก  
เป็นกรณีพิเศษ ภายใต้ Brand Heart Made ซึ่งเป็นตรามาตรฐานที่ กบข. ออกแบบ  
และใช้ได้เฉพาะสมาชิก กบข. เท่านั้น

สำหรับสินค้าที่นำมาจำหน่ายจะเริ่มต้นจาก โครงการ **“กบข. อบรมเพิ่มรายได้”**  
โดย กบข. ร่วมกับ ร.ร. การอาหารนานาชาติสวนดุสิต ซึ่งมาตรฐานการอบรมได้รับการยอมรับ  
ในระดับโลก จัดอบรม 5 หลักสูตรขนมอบอดีต เน้นทำง่าย เก็บได้นาน ต้นทุนต่ำ กำไรดี

**ตลาดพร้อม! คนซื้อพร้อม! คนขายพร้อม! อาจารย์พร้อม! อุปกรณ์พร้อม!**  
หากสมาชิก กบข. พร้อมเข้ารับการอบรม ต้องรีบสมัครด่วนนะคะ  
เพราะสิทธิพิเศษเช่นนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ รายละเอียดมีอย่างครบถ้วนแล้ว **แค่ click**   
ขอพระคุณที่ช่วย Forward Mail นี้ ให้กับสมาชิกในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1179 กด 6 ขอพระคุณอีกครั้งค่ะ - ฝ่ายสื่อสารสมาชิก กบข.



งานแถลงข่าวความร่วมมือโครงการ “กบข. อบรมเพิ่มรายได้” เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2555  
คุณโสภากวี เลิศมนัสชัย เลขาธิการ กบข. (ซ้าย)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไล ศรีธนาภกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (กลาง)  
คุณวิรัตน์ เตชะนิริติชัย รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพีเอฟ เทรคคิง จำกัด (ขวา)



# เมื่ออ่านจบแล้ว คุณจะรู้ว่า... อนาคตหอมหวาน...สร้างได้

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมกับ  
โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
และ บริษัท ซีพีเอฟ เทรคคิง จำกัด จัดโครงการ  
“กบข. อบรมเพิ่มรายได้” เฉพาะสมาชิก กบข.  
อบรม 5 หลักสูตรขนมอบอดีตตลาด เน้นเรียนรู้ง่าย และทำขายได้จริง  
**รับการอบรมในหลักสูตรเข้มข้นกับอาจารย์ด้านเบเกอรี่ตัวจริง**  
**รับสิทธิจำหน่ายสินค้าโบราณ ซีพี ฟู้ดมาร์เก็ต และตลาดนัด กบข.**  
ไม่ใช่ทุกคนจะได้รับการอบรม  
ไม่ใช่ทำทำเป็นแล้วจะได้รับสิทธิในการจำหน่าย  
**นี่คือ สวัสดิการพิเศษเฉพาะสมาชิก กบข. เท่านั้น**  
ที่จะได้รับโอกาสสำคัญในการเพิ่มรายได้  
และสร้างอนาคตให้หอมหวาน  
ถึงตอนนี้ คุณคงเชื่อแล้วว่า **“อนาคตหอมหวาน...สร้างได้จริง”**



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสังวาลย์ ธรรมษา  
โทร. 0 2244 5396, 081 904 3028 หรือ [www.gpf.or.th](http://www.gpf.or.th)